

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยสมาชิกใช้เวลาอภิปราย ๖๒ นาที

ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ดังนี้

กระทู้ถามสด เรื่อง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภามีผลต่อนโยบายของรัฐบาล ตั้งถามโดย ส.ส.รังสีมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกล่าวว่า

จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภามีข้อขัดแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี และเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวนมาก จึงขอถามว่า

- นายกรัฐมนตรีซึ่งได้ร่วมลงมติในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้หรือไม่
- นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อการทำงานของประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาอย่างไร
- กรณี ส.ส.นริศร ทองธิราช กดบัตรแทนกัน นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไร
- นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารอย่างไร
- นายกรัฐมนตรีได้นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร
- พรรคเพื่อไทยจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราหรือไม่

ต่อจากนั้นนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งการที่พรรคจะจัดการอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่พรรคจะต้องพิจารณาต่อไป ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงสมาชิกพรรคเท่านั้น ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ส่งภายใน ๒๐ วัน ขณะที่กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใช้นั้นใช้เวลามากกว่า ๒๐ วัน ดังนั้นจึงมีความ

จำเป็นต้องดำเนินการตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนั้น ทางรัฐบาลจะได้รอคำวินิจฉัยฉบับที่เป็นทางการก่อน จากนั้นจะได้ปรึกษากฤษฎีกาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

กระทู้ถามสด เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตั้งถามโดย ส.ส. วังพระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่า

เนื่องด้วยในขณะนี้ ประชาชนมีความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิดในประเด็นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง เช่น การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และมีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นด้วยการชุมนุมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งปรากฏว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ภาวะวิกฤติของประเทศ โดยรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบถึงความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่ง ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่า

- นับตั้งแต่มีการชุมนุม รัฐบาลใช้งบประมาณไปเท่าไร
- รัฐบาลจะดำเนินการเยียวยาตำรวจผู้เสียชีวิต ๓ ศพอย่างไร
- รัฐบาลมีแผนการดูแลการชุมนุมอย่างไร
- มีข่าวว่ามีการส่งตำรวจดำเนินการข่มขู่คุกคามมือบ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว
- รัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยแก่นำผู้ชุมนุมอย่างไร

ต่อจากนั้นพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ตำรวจที่เสียชีวิตนั้นเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ไม่ใช่เสียชีวิตจากการดูแลการชุมนุม ส่วนแผนการดูแลการชุมนุมนั้นตำรวจใช้แต่เพียงอาวุธเบาสำหรับการดูแลความสงบเรียบร้อยเท่านั้น และปฏิเสธว่าไม่มีการใช้สไนเปอร์แน่นอน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและไม่มีการห้ามติดธงชาติแต่ประการใด และไม่มีเจตนาก้าวร้าวต่อผู้ชุมนุม แต่จะได้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมอย่างเข้มงวด ส่วนเรื่องการเป่านกหวีดนั้น เป็นคดีลหุโทษ

จากนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใช้สิทธิพาดพิง โดยกล่าวว่าตนเองยังไม่เคยได้รับหน้าที่ควบคุมดูแลมือบในครั้งนีตามที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าวอ้างแต่ประการใด

กระทู้ถามสด เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งถามโดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า

ตามที่ในเดือนมกราคมช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไรบ้างและอยากทราบถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการค้าการลงทุนของประเทศในภาวะที่ประเทศมีความไม่เข้าใจกันในช่วงปีนี้และปีหน้า รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวอย่างไร ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อมา นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปีนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมการแล้ว โดยต้นเดือนธันวาคมจะได้จัดกิจกรรม การถวาย พระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การค้าสยาม พารากอนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงกลาโหมมีการ จัดแสดง มีพลุดอกไม้ไฟ วันที่ ๓ ธันวาคม มีการถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ และวันที่ ๕-๗ ธันวาคม มี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย โดยรัฐบาลจะได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปี ส่วนการสร้างเชื่อมั่น ให้นักลงทุนนั้น รัฐบาลจะต้องเน้นย้ำนโยบายหลักของประเทศ รวมถึงรัฐบาลจะได้ดูแลการชุมนุมไม่ให้เกิด ความรุนแรง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ต่อจากนั้น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ รมว.มหาดไทยได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมด้วย

เมื่อจบกระทู้ถามสดแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีที่จะมาตอบกระทู้ถามทั่วไป ๔ เรื่อง ติดตามกิจไม่สามารถตอบกระทู้ได้จึงขอเลื่อนกระทู้ถามทั้ง ๔ กระทู้ออกไปก่อน

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จ บำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในวาระแรก ทั้งนี้ นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้ สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ส่วนเหตุผลในการเสนอร่าง พระราชบัญญัตินั้น รัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า โดยที่สมควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ รับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บัพัญญัติ หมวด ๓ สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากซึ่งเป็นการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ภายหลังการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการ วิสามัญจำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๔.๓๒ นาฬิกา

